
(ส ำเนำ) 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2567 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26   กันยำยน  2567 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ    09.30  น. 
-------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายเรืองศักดิ์  โคตะสา ประธานสภาสภาฯ เรืองศักดิ์  โคตะสา  
2. นายสมปอง     ธาราศรี รองประธานสภาฯ สมปอง     ธาราศรี  
3. นายคำมี         จันทะบาล     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 1 -  
4. นายทองมาก   ธาถาวร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 1 ทองมาก  ธาถาวร  
5. นายประเสริฐ  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 1 ประเสริฐ  เจริญทัศน์  
6. นายมนูญ      วงษ์ชาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 1 -  
7. นายทศพล     ธุสาวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตที่ 1 -  
8. นายสายยัน     นันทบุตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 2 สายยัน     นันทบุตร  
9. นายสุรพล     อรรคธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 2 สุรพล      อรรคธรรม  
10. นายบัวลี อารีกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 2 บัวลี        อารีกุล  
11. นายพรเทพ ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 2 พรเทพ ศรีสวัสดิ์   
12. นางสุมารินทร์ โสมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 2 สุมารินทร์   โสมา  
13. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรง สายสมร     บุดดีภักดิ์  

 
ผู้ไม่มำประชุม 
 

ล ำดับท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นายคำมี         จันทะบาล     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 1 - ลากิจ 
2. นายมนูญ      วงษ์ชาลี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 1 - ลากิจ 
3. นายทศพล     ธุสาวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง  เขตท่ี 1 - ลากิจ 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นายสมศรี   สิมาวัน นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สมศรี  สิมาวัน  

2. นายระพิน   แก้วค าชาติ รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ระพิน   แก้วค าชาติ  
3. นายบัวไข  ชาบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บัวไข  ชาบุญเรือง  

4. นางค าพอง  จันทร์โสภา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ค าพอง  จันทร์โสภา  
5. นายสนอง    ป้อมพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สนอง    ป้อมพิทักษ์  
6. นายอาคม  ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
7. นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลส าโรง หทัยกาญจน์    วันแก้ว  

8. นางอรพิน   ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน  ดอกดวง  
9. นายอนุชา   ศรีพลัง ผู้อ านวยการกองช่าง อนุชา  ศรีพลัง  

10. นางสาวชไมพร  จันทะพวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชไมพร  จันทะพวง  

11. นายเฉลียว    ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว   ดวงแก้ว  
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เริ่มประชุม เวลำ 09.30 น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นางสายสมร  บุดดีภักดิ์   ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม  
นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์    บัดนี้  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา

เทศบาลตำบลสำโรง  ขอเรียนเชิญค่ะ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี    สมาชิกสภา  
ประธำนสภำฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง  และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรง   สมัยวิสามัญ สมัยที ่2  ครั้งที่ 
1/2567   ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้นะครับ    

   

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ   -ไม่มี- 
ประธำนสภำฯ     
 
ที่ประชุม   -รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่ผ่ำนมำ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรง  สมัยสามัญ   
ประธำนสภำฯ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2567   เมื่อวันอังคารที่ 27  สิงหาคม  2567  เชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสำโรง  อ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่
ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 
 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่ะ  ดิฉันขอ 
เลขำนุกำรสภำฯ อนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรง สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันอังคารที่  27  สิงหาคม  2567   ค่ะ  
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ทุก 
ประธำนสภำฯ   ท่านทราบแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยแรก  หรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
รับรอง  ครับ 
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นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  เห็นชอบให้การรับรอง   8   เสียง 
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่รับรอง                   -    เสียง 
  งดออกเสียง              1   เสียง 
  รับรองด้วยเสียงข้างมาก 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ประธำนสภำฯ   ตำบลสำโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันอังคารที่  27   

สิงหาคม  2567 
มติที่ประชุม         สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

สำโรง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันอังคารที่  27   
สิงหาคม  2567    ด้วยเสียงข้างมาก 
 

ระเบียบวำระท่ี  3  กระทู้ถำม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/พิจำรณำอนุมัติ 
นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  5.1 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
ประธำนสภำฯ   5.1.1 ญัตติ กำรใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2567  ครั้งที่ 1 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง  ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงต่อไปครับ 

นำยสมศรี  สิมำวัน  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้ผู้อำนวยการกองคลัง 
    ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง  
ประธำนสภำฯ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง   ชี้แจงรายละเอียดประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2567  ครั้งที่ 1  ขอเชิญครับ 
นำงอรพิน  ดอกดวง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องดังนี้ ค่ะ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
ข้อ 97  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
      กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  หากในภายหลังมี
การบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้
รับจ้างรายใหม่  โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่  เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 
ต่อไปจะได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ครั้งที่ 1  ดังนี้ 
 

รำยงำนพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำมรำยงำนกำรเงิน (ระหว่ำงปี) 
เทศบำลต ำบลส ำโรง 

  ณ  วันที่  23  กันยำยน  2567 
 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ  วันที่  30  กันยายน  2567  18,561,026.49 
 หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (16,033.38) 
      สำรองตามระเบียบฯ 
  1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (4,445,876.61) 
  2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี    (7,620,000.00) 
  3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ     (12,065,876.61) 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ 
  สำรองตามระเบียบฯและเงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ 
 หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 
      ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ 
      เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว   

     ท้ังที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและท่ีก่อหนี้   (1,097,400.00)   
      เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน    (1,097,400.00)  
 บวก  เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
        เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
        รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม     33,775.00 
  เงินทุนสำรองเงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  2567        33,735.00   
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่  23 กันยายน 2567 5,415,491.50 
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงยอดเงินสะสม ณ วันที่ 23 กันยายน 2567 
ประธำนสภำฯ ม ีสมาช ิกสภาฯ ท ่านใดจะอภ ิปราย หร ือ ซ ักถามหร ือไม ่ ถ ้าไม ่ม ีขอเช ิญ

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะพิจารณาขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ต่อสภาฯ ครับ  

นำยสมศรี  สิมำวัน  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง 
    ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง  
ประธำนสภำฯ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  ช้ีแจงรายละเอียดโครงการต่างๆต่อที่ประชุมสภาฯ  
    ขอเชิญครับ 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

          1. โครงการก่อสร้างขยายเสริมถนนดินลูกรัง (ถนนสายข้างร้านสยามคูโบต้า   
          บ้านแคน  หมู่ที่  8  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  
          ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  ผิวจราจรกว้าง   4  เมตร    ยาว    400 เมตร  หนา        
           0.10 เมตร   งบประมาณ       108,000-บาท 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
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นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

          2. โครงการก่อสร้าง ขยายเสริมถนนดินลูกรัง (ถนนสายหนองม่วง   
          บ้านหนองสองห้อง   หมู่ที่  4  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี         
          ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  ผิวจราจรกว้าง   4  เมตร    ยาว    497  เมตร  หนา    
          0.10  เมตร   งบประมาณ   207,000.-บาท 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

          3. โครงการก่อสร้าง ขยายเสริมถนนดินลูกรัง (ถนนสายทางไปนาพิสมัย -นานาย    
          เมธี  บ้านผับแล้ง  หมู่ที่  6  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี    
          รายละเอียดดังนี้  กว้าง   4  เมตร    ยาว    250  เมตร  หนา   0.10 เมตร    
          งบประมาณ    106,000.-บาท 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 
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นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

4. โครงการก่อสร้าง ขยายเสริมถนนดินลูกรัง (ถนนสายต่อจากนาพ่อใหญ่ฟอร์ด – 
ไปทางนานายสมศรี  สิมาวัน)  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  12  ตำบลสำโรง  อำเภอ
สำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  ผิวจราจรกว้าง   6  เมตร    
ยาว   400     เมตร  หนา   0.10 เมตร   งบประมาณ   241,000.-บาท 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 
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         5. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง (ถนนสายแยกทางหลวง  อบ.2003 ไปทางวัด    
         ป่าหนองสองห้อง)  บ้านหนองสองห้อง   หมู่ที่ 4  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง     
         จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   ผิวจราจรกว้าง   4  เมตร    ยาว   
         220    เมตร  หนา  0.10   เมตร   งบประมาณ   140,000.-บาท 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

 6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายบ้านแคน - บ้าน
หว้าน ช่วงบ้านโนนสวน หมู่ 3 ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี   
งบประมาณ  740,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  กว้าง  6   ม.   ยาว  211   ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ             ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
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อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเสี่ยแยก - บ้านนายถนอม 
โสมา)  บ้านหนองเทา หมู่ที ่5  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี    
งบประมาณ  94,000.-บาท ผิวจราจร กว้าง   4 ม. ยาว 40   ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางลูกรัง 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ             ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              7  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            2 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการขา้งต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างปั๊มน้ำมันปานทอง) บ้าน
หนองเทา หมู่ที ่5   ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี    
งบประมาณ    291,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง   5   ม. 
ยาว   100    ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง  
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ             ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

9. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง(ถนนสายจากถนนบ้านแคน - บ้านหว้าน เชื่อม
ลำผับ) บ้านหว้าน หมู่ท ี่ 2 ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
งบประมาณ  177,000.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    ผิวจราจร กว้าง  4  ม. ยาว
500    ม.    หนา   0.10   ม.   

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ             ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
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มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 

 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประชุมทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ ครับ 

10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบ 2 ช่อง (ลำห้วยแฝก พ้ืนที่นาเจริญ  
หมู่ที่ 11   ตำบลสำโรง   อำเภอสำโรง   จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ    
277,900.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   ท่อลอดเหลี่ยมแบบ  2  ช่อง  ขนาดช่อง
ไม่น้อยกว่า 1.50 x 1.50 ม. ยาว 4.00 ม     

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ             ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายการข้างต้น  ด้วยเสียงข้างมาก 
 
นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  5.1.2-ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำย  
ประธำนสภำฯ                         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 

ขอเชิญเลขานุการสภาท้องถ่ินช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ขอเรียนเชิญครับ 
นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขำนุกำรสภำฯ ท่านค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566  ข้อ 61  ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น   
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม
ข้อผูกพันหากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่  โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่  เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง  หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว  ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอันพับไป 

นายเรืองศักดิ์  โคตะสา ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้อง  ให้ทุกท่านทราบแล้ว   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่าน 

นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 
นายสมศรี  สิมาวัน  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้  นายอนุชา  ศรีพลัง   

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ดังนี้ครับ 
 กองช่ำง 

รำยกำรที่ 1 
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลำห้วยแฝก (สายนานายทองจันทร์ นาคำมูล)        
หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 319,000 
บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ผิวทางลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 870 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล.(ก่อสร้างตามแบบเทศบาลดำบลสำโรง เลขท่ี สร.ท.
08/67)(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25666 -2570    เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
หน้าที่....10....... ลำดับที่ ..6........) 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ   
มีไหมครับ (มีไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  



~ 14 ~ 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            -   เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567  ตามรายการโครงการโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบลำห้วยแฝก 
(สายนานายทองจันทร์ นาคำมูล)    หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดวัด
อุบลราชธานี งบประมาณ 319,000 บาท    ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้ครับ 
รำยกำรที่ 2 
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากถนนรอบหมู่บ้าน - ถนนไปกุดชี บ้านสำโรง                                  
หมู่ท่ี 1 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  257,000 บาท 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  ผิวทางลูกรังกว้าง  4  ม. ยาว 340 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อม
ว่างท่อระบายน้ำ คสล.(ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลสำโรง เลขท่ี สร.ท.01/67) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25666 -2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3  
หน้าที่....8......ลำดับที่ ..1........) 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  
มีไหมครับ (มีไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            -   เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 
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นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567  รายการโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากถนนรอบหมู่บ้าน - ถนน
ไปกุดชี บ้านสำโรง  หมู่ท่ี 1 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
งบประมาณ  257,000 บาท    ด้วยเสียงข้างมาก 

 
นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้ครับ 
รำยกำรที่ 3 
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมแบบ 2 ช่อง ลำห้วยแฝก หมู่ท่ี 11 ตำบลสำโรง                                       
อำเภอสำโรง จังหวัดวัดอุบลราชธานี   จำนวน 225,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้   ท่อลอดเหลี่ยม (RC.BOC CULVERT)   แบบ 2 ช่อง   ขนาดช่องละไม่น้อย 
กว่า 1.20x1.20 ม. ยาว 4.00 ม.   (ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลสำโรง เลขท่ี  
สร.ท.03/67)   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่.....8.....ลำดับที่ .....2.....) 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ   
มีไหมครับ (มีไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            -   เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567   รายการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมแบบ 2 ช่อง ลำห้วยแฝก 
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หมู่ท่ี 11 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดวัดอุบลราชธานี จำนวน 225,000 บาท 
ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้ครับ 
รำยกำรที่ 4 
4. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนดวงชนิตย์ บ้านบูรพา  หมู่ที่ 9 

 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  339,900 บาท 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 ม. พร้อมอ่างรับน้ำคสล. 
(RC.PIPE CULVERT & RC.MANHOLE) และงานผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม. ยาว
รวม 120.00 ม.   (ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลสำโรง เลขท่ี สร.ท.02/67) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
หน้าที่.....55......ลำดับที่ .. ....2.....) 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ครับ   
มีไหมครับ (มีไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            -   เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 รายการโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนดวงชนิตย์ บ้านบูรพา  
หมู่ท่ี 9  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  339,900 บาท 
ด้วยเสียงข้างมาก 
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นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้ครับ 
รำยกำรที่ 5 
5. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) บริเวณตลาดเก่าบ้านบูรพา                                              
บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  
480,000 บาท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ อาคารเอนกประสงค์ โครงสร้าง คสล. และ
เหล็กรูปพรรณขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 18 ม. สูงไม่น้อยกว่า 3.5 ม. (ก่อสร้างตาม
แบบเทศบาลตำบลสำโรง เลขท่ี สร.ท. 11/67)  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่...4........ ลำดับที่ .....1.....) 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  
มีไหมครับ (มีไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              8  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            -   เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 รายการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) บริเวณตลาดเก่า
บ้านบูรพา บ้านบูรพา หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  
งบประมาณ  480,000 บาท  ด้วยเสียงข้างมาก 

 
นำยสมศรี  สิมำวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้ครับ 
รำยกำรที่ 6 



~ 18 ~ 
 

6. โครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านแคน หมู่ที่ 8 ตำบล
สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี    งบประมาณ    540,000 บาท 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. 
พร้อมระบบท่อจ่ายน้ำ   (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานประปาบาดาล ขนาดกลาง 
กรมทรัพยากรน้ำและเทศบาลตำบลสำโรงกำหนหนด) 
(เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 -2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 
หน้าที่....9..... ลำดับที่ ..3........) 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้  เพราะในการดำเนินการขุด 
เจาะบ่อบาดาลต้องมีการขออนุญาตจากกรมทรัพยากรในการดำเนินการ  ซึ่งที่ 
สาธารณะ   บ้านแคน หมู่ที่  8   ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ  ในการขออนุญาตขุดเจาะ 
บ่อบาดาล  ดังนั้น โครงการนี้จึงไม่สามารถดำเนินการได้  ครับ 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมไปแล้ว  
ประธำนสภำฯ      นั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย หรือไม่ 

ครับ   มีไหมครับ (มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  
ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              -  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            8  เสียง 

งดออกเสียง            1 เสียง 
ไมอ่นุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติไมอ่นุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติไมอ่นุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 รายการโครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. บ้าน
แคน หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ    
540,000 บาท ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้ครับ 
รำยกำรที่ 7 
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7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง  
(อาคารชั้นเดียว)  บ้านบูรพา   หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี    งบประมาณ    389,000 บาท 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลสำโรง  (อาคารชั้นเดียว)  ก่อสร้างทางลาดหน้าอาคารเดิม  ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายนอก  ภายใน  รางรับน้ำฝน  งานอ่ืน ๆ  (ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลตำบลสำโรง  เลชที่  12/67)    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 -2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 
หน้าที่....5..... ลำดับที่ ..1........) 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  
มีไหมครับ (มีไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              6  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            -   เสียง 

งดออกเสียง            3 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 รายการโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลสำโรง (อาคารชั้นเดียว)  บ้านบูรพา   หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี    งบประมาณ    389,000 บาท 
ด้วยเสียงข้างมาก 
 

นำยอนุชำ  ศรีพลัง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทุกท่านครับ  กระผมขอนำเรียนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้ครับ 
รำยกำรที่ 8 
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8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง  
บ้านบูรพา   หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี    
งบประมาณ    248,000 บาท 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำ
สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง บ้านบูรพา   หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำเดิม  3  ห้อง เพ่ิมข้ึน
อีก  2   ห้อง  รวม   5  ห้อง    (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลสำโรง  เลชท่ี  
สร. ท. 10/67)    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 -2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 
หน้าที่....6..... ลำดับที่ ..2........) 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงได้มอบหมายให้ นายอนุชา  ศรีพลัง   
ประธำนสภำฯ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  
มีไหมครับ (มีไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบขออนุมัติการกันเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ตามรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ             7  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ            -   เสียง 

งดออกเสียง            2 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  
ประธำนสภำฯ   พ.ศ. 2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 รายการโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำสำนักงาน
เทศบาลตำบลสำโรง บ้านบูรพา   หมู่ที่ 9  ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี    งบประมาณ    248,000 บาท 
ด้วยเสียงข้างมาก 
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นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ  ๕.๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่พิจำรณำอนุมัติและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ประธำนสภำฯ            ๕.๓.๑ ญัตติ  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
นางสายสมร  บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
เลขานุการสภาฯ ท่านค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4   การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ให้ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ   ทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือจะซักถามอะไรอีกไหมครับ ถ้า 

ไม่มี  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
ประชุมได้พิจารณาโอนงบประมาณ  ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมศรี สิมาวัน  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอมอบให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว  

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม ครับ 
นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว 
ประธานสภาฯ  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 

เทศบาล  ขอเชิญครับ 
นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ค่ะ   

ตามท่ีเทศบาลต าบลส าโรง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567  
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลสำโรง  จำนวน 982  คน เนื่องจาก
กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งงานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลสำโรงได้
ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เดือน  
ตุลาคม 2566 - เดือน สิงหาคม  2567  เป็นเงินจำนวน 7,610,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือ  173,200.-บาท  หลังจากท่ีกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้า
บัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน   699,500.-บาท   จึงได้ทราบว่าเงิน
งบประมาณไม่เพียงพอ ในเดือนกันยายน  2567  ดังนั้น งานพัฒนาชุมชน สำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 
2567   ตามรายการดังนี้ 
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          ส ำนักปลัดเทศบำล 

    รำยกำรที่ 1 
    โอนเพิ่ม งบประมำณตั้งไว้ไม่พอจ่ำย 

(1)โอนเพิ่ม แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง   หมวดงบกลาง  ประเภท เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ   รายการ  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบล
สำโรง  จำนวน 982  คน  ตั้งไว้  7,783,200.-บาท   งบประมาณก่อนโอน 
173,200.-บาท  โอนเพ่ิมครั้ง  540,000.-บาท รวมงบประมาณ  713,200.-บาท  
โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง   หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ โครงการก่อสร้างระบ
ประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านแคน หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี   ต้ังไว้    540,000 บาท   งบประมาณก่อนโอน 540,000.-
บาท   โอนลดครั้ง    540,000.-บาท    งบประมาณคงเหลือ   0.-บาท  

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ได้มอบหมายให้นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   
ประธำนสภำฯ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด    ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มี
ไหมครับ(มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณ   ตามรายการ
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  อนุมัติ              7  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            2 เสียง 
อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 

นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธำนสภำฯ   งบประมาณ พ.ศ.2567 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567  ด้วยเสียงข้างมาก 
 
นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ ๕.๓.๒ ญัตติ  เรื่อง ขอถอนสภาพและขอใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้ง 
ประธำนสภำฯ   ศูนย์ราชการอ าเภอส าโรง 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้ที่ 
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   ขอเรียนเชิญ 

ครับ 
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นายสมศรี  สิมาวัน  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  รายละเอียดต่าง ๆ  กระผมขอมอบให้  

นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  
เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม  ครับ 

นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว  
ประธานสภาฯ   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลส าโรง  น าเสนอรายละเอียด 

ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
นำงหทัยกำญจน์ วันแก้ว  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ทุกท่านค่ะ  ตามที่ดิฉันได้รับอนุญาตจากท่านนายกเทศมนตรีสำโรงขอนำเรียน

รายละเอียดการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นที่ตั้งศูนย์
ราชการอ าเภอส าโรง  ตามที่อ าเภอส าโรง ได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบล
สำโรง  นำเร่ืองที่อำเภอขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือเป็น
ที่ตั้งท่ีว่าการอำเภอสำโรง (ศูนย์ราชการอำเภอสำโรง)  ที่ดินสาธารณประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง น.ส.ล. เลขท่ี  
8528,8674,8681 และทางสาธารณะประโยชน์ รวมจำนวน   4  แปลง  เพื่อขอ
ความเห็นชอบให้ใช้และถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากสภาเทศบาลตำบลสำโรง  ซึ่งมี
มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อ
วันที่   26  ธันวาคม  2565  เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนั้น    
        อำเภอสำโรง   ได้ตรวจสอบจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ขอความเห็นชอบให้ใช้และ
ถอนสภาพที่ดินดังกล่าว  แล้วปรากฏว่ามีข้อมูลจำนวนเนื้อที่ดินที่ขอใช้และขอถอน
สภาพ  คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงบางส่วน  ดังนี้  

1) แปลงที่ 1  “ป่าช้าสาธารณะประโยชน์” ตามหลักฐาน น.ส.ล. เลขท่ี  
8528  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่
ประมาณ  97  ไร่   2  งาน  42.8   ตารางวา   ในการนี้อำเภอมีความต้องการจะ
ดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  เนื้อท่ีประมาณ   10 ไร่  1  
งาน  63.8   ตารางวา  (คงเดิม) 

2) แปลงที่ 2  “ศาลเทพรักษ์สาธารณะประโยชน์” ตามหลักฐาน น.ส.ล.  
เลขที่ 8674 ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อ
ที่ประมาณ  15    ไร่   2  งาน  99.4  ตารางวา   ในการนี้อำเภอมีความต้องการ
จะดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  เนื้อท่ีประมาณ   3 ไร่  
2  งาน  38.5   ตารางวา  (คงเดิม) 

3) แปลงที่ 3  “ป่าช้าสาธารณะประโยชน์” ตามหลักฐาน น.ส.ล.  
เลขที่ 8681 ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อ
ที่ประมาณ  25    ไร่   3  งาน  46   ตารางวา   ในการนี้อำเภอมีความต้องการจะ
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ดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  เนื้อท่ีประมาณ   12 ไร่  1  
งาน  07.7 ตารางวา  (เดิมเป็นเนื้อที่ประมาณ  12  ไร่  1 งาน  7.7  ตารางวา) 

4)   แปลงที่ 4 ทางสาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9   ตำบลสำโรง   
อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้อำเภอมีความต้องการจะดำเนินการ
ขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  เนื้อท่ีประมาณ  2 งาน 05.4 ตารางวา  
(เดิมไม่ได้ระบุเนื้อที่ดิน) 
           ซ่ึงอำเภอสำโรง   จึงได้ดำเนินการประชาคมราษฎร  หมู่ที่ 4   และ 
หมู่ที่  9     ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง   จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือขอความ
เห็นชอบใหม่แล้ว  ผลปรากฏว่าทั้งสองหมู่บ้านได้ให้ความเห็นชอบ    ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์  ทั้ง 4  แห่ง  
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  อำเภอสำโรง จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 
ได้ให้ความเห็นชอบในการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็น
ที่ตั้งศูนย์ราชการอ าเภอส าโรง  ต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

นำยเรืองศักดิ์ โคตะสำ       ตามท่ี นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  ได้ชี้แจง 
ประธำนสภำฯ      รายละเอียด  ต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม 

หรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย     หรือไม่ครับ  มีไหมครับ (มีไม่มี)  ถ้าไม่มีท่านใดจะ
สอบถามหรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะคัดค้านหรือไม่คัดค้านการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์  ทั้ง  4   แปลง ข้างต้น  เพ่ือเป็นที่ตั้งท่ีว่าการอำเภอสำโรง  ได้โปรดยก
มือ  ครับ 

นำงสำยสมร  บุดดีภักดิ์  เห็นชอบ              7  เสียง   
เลขำนุกำรสภำฯ   ไม่อนุมัติ    - เสียง 

งดออกเสียง            2 เสียง 
เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 

นายเรืองศักดิ์  โคตะสา  สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติเห็นชอบการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน
ประธำนสภำฯ   สาธารณประโยชน์  เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอสำโรง 
มติที่ประชุม   สภาเทศบาลตำบลสำโรงมีมติเห็นชอบการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน 
    สาธารณประโยชน์ ทั้ง  4   แปลง ข้างต้น  เพ่ือเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอสำโรง      
    ด้วยเสียงข้างมาก 
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ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาหรือไม่   
ประธำนสภำ ฯ ขอเรียนเชิญครับ  มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่อง 

อื่น ๆ เพิ่มเติมอีก  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

มติที่ประชุม    -  ไม่มี- 
นำยเรืองศักดิ์  โคตะสำ  กล่าวปิดประชุม   เวลา    12.00  น.  
ประธำนสภำ ฯ  

 
 
(ลงชื่อ)             สายสมร  บุดดีภักดิ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นางสายสมร  บุดดีภักดิ์) 
                                                            เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)        ประเสริฐ    เจริญทัศน์  ประธานกรรมการ 
                     (นายประเสริฐ   เจริญทัศน์) 
                                                            
     (ลงชื่อ)          สุมารินทร์   โสมา       กรรมการ 
                     (นางสุมารินทร์      โสมา) 
                                                            
   (ลงชื่อ)           สุรพล  อรรคธรรม   เลขานุการ 
                     (นายสุรพล      อรรคธรรม) 
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 สภาเทศบาลตำบลสำโรง  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    
เมื่อวันที่ .....................   เดือน .. สิงหาคม.......   พ.ศ. 2565 
 
        

(ลงชื่อ)  ...............................................            
                (นายเรืองศักดิ์      โคตะสา) 
                                                   ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรง      


